

BÁO CÁO NHANH

Kết quả giám sát “Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” tại huyện Hương Sơn

Thực hiện Quyết định số 116/QĐ-HĐND ngày 15/4/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “*Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026*”; ngày 12 tháng 5 năm 2021, Tổ giám sát số 2 đã tổ chức giám sát về công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hương Sơn. Sau khi đi kiểm tra thực tế 07 điểm bầu cử tại các xã Sơn Long, An Hòa Thịnh, Sơn Tiến, Sơn Bằng và thị trấn Phố Châu; qua trao đổi nhanh với đại diện Ủy ban bầu cử huyện, Tổ giám sát xin báo cáo nhanh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát, kiểm tra tại huyện Hương Sơn như sau:

1. Kết quả đạt được

Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Hương Sơn và các tổ chức phụ trách bầu cử đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử được quan tâm, chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả, hình thức đa dạng, nội dung phù hợp.

Các hội nghị hiệp thương ở các cấp được thực hiện dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã cơ bản phù hợp với dự kiến; đáp ứng tiêu chuẩn của người đại biểu.

Việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện kịp thời, thuận tiện cho nhân dân nghiên cứu, theo dõi. Một số xã (Sơn Long, thị trấn Phố Châu) đã sáng tạo trong lập danh sách cử tri bằng cách in đậm tên chủ hộ để tiện theo dõi.

Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện đúng tiến độ. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; phương án đảm bảo tổ chức bầu cử trong tình hình dịch Covid-19 cũng đã được quan tâm chỉ đạo.

Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo; Ủy ban bầu cử huyện đã chọn một điểm bỏ phiếu tại xã Sơn Bằng trang trí theo mẫu hướng

dẫn để phổ biến và thực hiện thống nhất trên toàn huyện; việc nhận và cấp phát tài liệu bầu cử cơ bản kịp thời và đảm bảo chất lượng.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri còn có một số tồn tại như: sai sót hoặc không ghi ngày, tháng, năm sinh của cử tri, lỗi số học giữa ngày với tháng...

- Ngoài ra, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện, trên địa bàn có một số vụ việc phát sinh đang được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết, tuy nhiên vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc có thể ảnh hưởng đến công tác bầu cử:

+ Đất Trại hươu giống: Hiện nay, việc mua bán doanh nghiệp giữa Công ty Hươu giống Hương Sơn và Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh vẫn chưa thực hiện được việc bàn giao đất. Huyện đã có văn bản đề nghị tỉnh giao đất về cho địa phương quản lý nhưng đến nay chưa được giải quyết.

+ Có 34 hộ dân của xã Sơn Tiến chưa được cấp giấy CNQSD đất do bản đồ hành chính thuộc đất Nghệ An (đã kiến nghị Quốc hội nhiều lần nhưng chưa được điều chỉnh).

+ Đất Tổng đội thanh niên xung phong xây dựng kinh tế mới Tây Sơn: Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế mới Tây Sơn chưa thực hiện các nội dung đã thống nhất giữa các ngành trong việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường của Tổng đội TNXP XDKT mới Tây Sơn.

+ Một số vụ việc tiềm ẩn phức tạp: Việc coi nới, mở rộng nhà thờ và xây dựng nhà xơ, nhà máy lọc nước ngoài khuôn viên nhà thờ xảy ra tại Sơn Kim 1, Sơn Tiến. Việc di dời các hộ dân thuộc Sơn Kim 2 ra khỏi vùng đệm Vườn Quốc gia Vũ Quang. Vụ việc liên quan đến hoạt động của HTX lâm nghiệp Trường Sơn. Việc dựng nhà trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp tại thôn Lâm Thọ, xã Sơn Lâm. Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 8A, giải tỏa một phần diện tích đất khuôn viên giáo họ Cây Tắt (giáo xứ Tinh Di) xã Sơn Tây linh mục quản xứ và giáo họ, giáo xứ chưa đồng thuận. Hiện nay huyện đang tập trung tuyên truyền, vận động và lập hồ sơ giải phóng mặt bằng theo quy định.

3. Một số nhiệm vụ cần quan tâm

Trên cơ sở kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại trong công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Hương Sơn, Tổ giám sát đề nghị trong thời gian tới Ủy ban bầu cử huyện và các xã quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung chỉ đạo cơ sở rà soát lại các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch đã đề ra. Rà soát, chỉnh lý, kịp thời bổ sung danh sách cử tri theo đúng quy định, số lượng người tạm vắng, tạm trú trên địa bàn; những người đủ điều kiện bỏ phiếu nhưng chưa có tên hoặc đưa ra khỏi danh sách những người không đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cử tri phải thực hiện cách ly y tế, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện theo hướng

dẫn 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

- Từ nay đến ngày bầu cử, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu bằng các hình thức phù hợp; Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Làm tốt công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, chuẩn bị phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh các tình huống phức tạp. Nắm chắc tình hình, các đối tượng cơ hội chính trị để có phương án chủ động xử lý; kiểm tra tất cả các khâu ở các địa điểm bầu cử; quan tâm đến đồng bào giáo dân; nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền để cử tri hiểu về chủ trương chính sách của Nhà nước, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời bổ cứu những sai sót ở cơ sở; phân công cán bộ xuống tận cơ sở để giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, đặc biệt là hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử theo văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban bầu cử tỉnh ;
- UBBC huyện Hương Sơn;
- Thành viên Tổ giám sát số 2;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. TỔ GIÁM SÁT SỐ 1
TỔ PHÓ**

**TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
Nguyễn Thị Nhuận**